

ซีเอ เทคโนโลยีส์ ประกาศตั้งนายไมเคิล พี. เกรเกอร์ อดีตประธานและซีอีโอของตาเลโอ คอร์ปอเรชั่น เป็นซีอีโอคนใหม่ เริ่มงานวันที่ 7 มกราคม 2556



คณะกรรมการผู้บริหารบริษัทซีเอเทคโนโลยีส์ (CA Technologies) ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ แต่งตั้งนายไมเคิล พี. เกรเกอร์ (Michael P. Gregoire) วัย 46 ปี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) คนใหม่ของบริษัท โดยจะมีผลในวันที่ 7 มกราคม 2556 นายเกรเกอร์มีประสบการณ์คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และไอทีเซอร์วิสมานานถึง 25 ปี และเขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหารบริษัทซีเอเทคโนโลยีส์อีกด้วย

นายเกรเกอร์จะเข้าดำรงตำแหน่งต่อจากนายวิลเลียม อี. แม็คแคร็กเคน (William E. McCracken) วัย 70 ซึ่งเป็นซีอีโอของซีเอเทคโนโลยีส์มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 และมีกำหนดจะเกษียณอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ นายแม็คแคร็กเคนจะต้องพ้นจากตำแหน่งในคณะกรรมการผู้บริหารบริษัทซีเอเทคโนโลยีส์ในวันที่ 7 มกราคม 2556 นี้ด้วย

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้นำบริษัทซีเอเทคโนโลยีส์” นายเกรเกอร์ กล่าวและว่า “ที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนี้ ก็เพราะเชื่อว่าซีเอเทคโนโลยีส์มีคุณค่าที่น่าสนใจ มีจุดแข็งในเรื่องของชื่อเสียงที่ดี และมีความผูกพันที่นับวันยิ่งมีมากขึ้น กับทั้งบรรดาลูกค้า วิศวกรซอฟต์แวร์และพันธมิตรธุรกิจ และเป็นที่ชัดเจนว่าซีเอเทคโนโลยีส์อยู่ในฐานะอันแข็งแกร่งในการที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ เพราะบริษัทต่างๆ พบว่ามันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในการที่จะจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในระบบคลาวด์ ในขณะที่ต้องให้บริการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้”

ล่าสุด นายเกรเกอร์ ดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทตาเลโอ คอร์ปอเรชั่น (Taleo Corp) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์บริหารจัดการความสามารถที่ทำงานบนระบบคลาวด์ ในช่วงเวลา 7 ปีที่เขาคุมบังเหียนในฐานะหัวเรือใหญ่ของตาเลโอ นายเกรเกอร์บริหารงานได้อย่างประสบความสำเร็จ และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2548 และทำรายได้เติบโตจาก 78 ล้านดอลลาร์ มาอยู่ที่ 324 ล้านดอลลาร์ และเมื่อต้นปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทออราเคิล คอร์ป (Oracle Corp.) ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทดาเลโอคิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับดาเลโอ นายเกรเกอร์ทำงานที่บริษัทพีเพิลซอฟต์ อิงค์ (PeopleSoft, Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารจัดการด้านการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) บริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการประสิทธิภาพขององค์กร เป็นเวลา 4 ปี ในช่วงนั้นเขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสบริษัท PeopleSoft Global Services นำทีมงานมืออาชีพกว่า 4,000 ราย ทำรายได้ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

นายเกรเกอร์ เคยทำงานที่บริษัท อีดีเอส คอร์ป (EDS Corp.) เป็นเวลาถึง 12 ปี โดยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสในหลายตำแหน่ง รวมทั้งตำแหน่งประธานกรรมการ Financial Markets Group ดูแลกิจการทั่วโลก หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี Manufacturing and Financial verticals และตำแหน่งสถาปนิกและผู้จัดการโครงการอีกหลายตำแหน่ง

“เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ว่าจ้างคนที่มีความสามารถอย่างนายไมค์ เกรเกอร์” นายอาเธอร์ ไวน์บัค ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทซีเอเทคโนโลยีส์ กล่าวและว่า “เห็นได้ชัดว่าเขามีความโดดเด่นอย่างมาก เมื่อเทียบกับผู้สมัครรายอื่นๆ พิสูจน์ได้จากประวัติความสำเร็จอันยาวนานของเขาที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง รวมทั้งการมีทักษะความเป็นผู้นำ ความซื่อสัตย์ในการบริหารงาน และวิสัยทัศน์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเราคาดหวังว่าพนักงานของซีเอเทคโนโลยีส์ ตลอดจนลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจของเราจะได้รับประโยชน์จากการนำของเขา ซึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมถึงการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก”

เมื่อถึงเวลา นายเกรเกอร์จะย้ายมาพำนักที่นิวยอร์ก ขณะที่นายไวน์บัคและนายแม็คแคร์ริกเกนจะยังคงอยู่ในตำแหน่งผู้นำองค์กรต่อไปจนกว่านายเกรเกอร์จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งเขาจะคอยให้ความช่วยเหลือนายเกรเกอร์ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายจนกว่าเขาจะเกษียณอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2556 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บรรลุข้อตกลงกับนายแม็คแคร์ริกเกนในการที่จะให้เขาให้คำปรึกษากับบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

“คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของซีเอเทคโนโลยีส์ต่างรู้สึกสำนึกในบุญคุณของนายบิล แม็คแคร์ริกเกนกับการ

กุมบังเหียนบริษัทมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของเขา โดยที่เขาประสบความสำเร็จในการทำให้บริษัทกลายเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก ด้วยนโยบายที่มีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ บิลได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทที่เขามีต่อบริษัทครั้งแล้วครั้งเล่า รวมถึงต่อลูกค้าและพนักงานอีกด้วย เราต้องขอบคุณเขาอย่างสูงสำหรับสิ่งที่เขาได้ทำให้กับซีเอเทคโนโลยีส์ ซึ่งเรารู้สึกสำนึกในบุญคุณของเขาจริงๆ” นายไวน์บัค กล่าว

ด้านนายแกรี เฟอร์นันเดส ประธานคณะกรรมการสรรหา กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาอย่างเข้มข้นมาตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา และยิ่งค้นหาที่ยิ่งเป็นที่ชัดเจนว่า ไมค์ เกรเกอร์ คือผู้นำที่ซีเอเทคโนโลยีส์กำลังต้องการตัวอย่างยิ่ง เพราะเขาประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ทำ ทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว เขาเป็นยอดนักสู้และมีควมปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เขาทำ คณะกรรมการหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับเขาในเร็ววันนี้”

นายเกรเกอร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และคำนวณจากมหาวิทยาลัยวิลเฟรด ลอริเออร์ (Wilfred Laurier University) ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โคสต์ (California Coast University) นอกจากนี้เขายังมีตำแหน่งในคณะกรรมการผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคม ชอร์เทล อิงค์ (ShoreTel, Inc.) อีกด้วย